



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ โทร. ๐๓๘-๙๙๖๐๒๒
ที่ รย ๐๐๓๓.๓(๗)/๓๐๗/๑๓๑ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการกำกับติดตามแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔
ของโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และขออนุญาตเผยแพร่
บนเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

ด้วย โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนว
ทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขาย
ยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์ ขออนุญาตส่งรายงานผล
การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริยานันท์ นาคสกุล)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

อนุญาต

(นางสาวกิติมา เศรษฐ์บุญสร้าง)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
การจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔
เจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ปังบประมาณ ๒๕๖๕

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับเป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุข ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น

เพื่อนำเกณฑ์จริยธรรมฯ ไปสู่การปฏิบัติ โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จึงกำหนด แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายดังนี้ และให้ถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัดและมี รายงานผลการกำกับ ติดตาม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

๑. วัฒนธรรมองค์กร “ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีม โปร่งใส ตรวจสอบได้”

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มีการดำเนินการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และได้รับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายในจากกลุ่มตรวจสอบภายในกระทรวง สาธารณสุข รวมถึงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตาม ตัวชี้วัด ที่ ๑ การ เปิดเผยข้อมูล (MOIT ๒- MOIT ๒) การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (MOIT ๓ – MOIT ๕)

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคนและบริการใดๆ

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ไม่รับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคนและ บริการใดๆ อันไม่สอดคล้องกับมาตรการที่โรงพยาบาลงโครลาศ ได้กำหนดและบังคับใช้ เช่น (๑) มาตรการป้องกัน การรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ (๒) มาตรการป้องกัน การรับสินบนในขบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (๓) มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค (๔) มาตรการการรับของแถม และมีการกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ต่อเนื่อง

๓. ระบบการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายจากบริษัท

กรณีมีความจำเป็นและเหมาะสมในการรับสิ่งสนับสนุนหรือตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายจากบริษัท โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จะดำเนินการในนามโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการตามแนวทาง ของคณะกรรมการ เภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) โดยต้องมีการจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ซึ่งระบุรายละเอียดผู้ให้สิ่ง สนับสนุนหรือตัวอย่าง จำนวน วันที่ เอกสารอ้างอิงได้ ผู้เบิกจ่าย ผู้รับ และจัดทำสรุปรายงานเพื่อการตรวจสอบ และต้องคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการขายหรือประโยชน์ ส่วนตน

๔. การส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาจะอนุญาตให้ผู้แทน/พนักงานขายเข้าพบบุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำเสนอข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เข้าพบเป็นการส่วนตัว และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๕. ระบบการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยา

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามุ่งเน้นความโปร่งใสเป็นธรรมในการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์มีไช่ยาทุก วิธีการจัดซื้อจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และนโยบายของ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) และคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา

๖. ระบบการเชิดชูเกียรติและการลงโทษ

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาให้ความสำคัญกับบุคลากรหรือกลุ่มงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามาตามความเหมาะสม จาก การนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การใช้ยาอย่างสมเหตุผลผล (RDU) เป็นต้น

๗. ระบบการตรวจสอบและควบคุมกำกับกับการรับการสนับสนุนจากบริษัท

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษานำระบบการตรวจสอบระบบควบคุมภายในโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบ กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายตรวจสอบภายในจังหวัดอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง (๑)กรณีรับสนับสนุนจากบริษัท ต้องจัดให้มีการรายงานการรับการสนับสนุนจากบริษัทต้องทำรายงานต่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและรายงาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษารับทราบต่อไป (๒) กรณีไม่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุให้แต่ละหน่วยงานทำการ ตรวจสอบ และรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๓ รับทราบต่อไป